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• Mættir: Gréta Bentsdóttir (fulltrúi kennara), Halldóra Björgúlfsdóttir (fulltrúi almennra 
starfsmanna), Brynjar M. Ólafsson (skólastjóri), Kjartan Haraldsson (ritari), Halldór 
Gauti Tryggvason (fulltrúi nemenda), Emilía Ísis Nökkvadóttir (fulltrúi nemenda),  Ásta 
Laufey Aðalsteinsdóttir (formaður foreldrafélags). 

 

• Skólastjóri kynnti fyrirkomulagið bak við kosningu kennara á skóladagatali næsta árs. 
Kennarar fengu fjögur mismunandi dagatöl til að velja úr um.Dagatölin voru kynnt fyrir 
kennurum á innri vef kennara og síðan vor kosið um þau með rafrænum hætti eftir 
kynningu á kennarafundi. Skólastjóri fór yfir ramman sem við fáum frá Kópavogsbæ, 
foreldradaga, sameiginlega starfsdaga og vetrarfrí. Hann ræddi einnig um 
uppbrotsdaga og skerta dag og fjölda þeirra. Fundarmenn fengu tíma til að skoða 
dagatalið og það var síðan samþykkt. Næsta skref verður að senda það til 
Menntasviðs Kópavogs. 

 

• Skólastjóri fór yfir ástand húsnæðisins. Það mældist mygla í einni kompunni í vetur. 
Það rými var innsiglað og gluggi pantaður. Starfsmenn framkvæmdasviðs bíða þess 
að það komi rétt veður til að skipta um gluggan. Í kjölfarið verður kompan þrifin og 
hlutum hent sem ekki er hægt að þrífa. Það er verið að skipta um öll ljósin í skólanum, 
við erum alfarið að flytja okkur í LED lýsingu. Dimmerar verða settir í allar skólastofur. 
Það kom fyrirspurn frá formanni foreldraráðs um ástandið á loftaplötunum í skólanum. 
Engin vitneskja er um annað en að þær séu í lagi. 

 

• Að lokum var rætt um bílaumferð um göngustíg á norðurhluta skólalóðar. 
Kópavogsbær setti upp skilti sem bannar umferðina og síðan ber Breiðablik ábyrgð á 
því að upplýsa foreldra um hættuna sem stafar af bílaumferðinni. Formaður 
foreldraráðsins mun hafa samband við Breiðablik til að leggja áherslu á málefnið. 

 


